



THỊ ỦY LA GI
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

*

01-TTNB/BTGDV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

La Gi, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 03 năm 2025)

I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Để tăng cường công tác giáo dục đạo đức cách mạng, trước hết là các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tại Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025, Bộ Chính trị yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải nêu gương về học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đổi mới, hoàn thiện nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền;

2. Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt bởi Quyết định số 1705/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024 đưa ra các mục tiêu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á và đến năm 2045 đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện thể chế; đổi mới quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường hội nhập quốc tế.

3. Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 30/12/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1687/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; được thực hiện trong phạm vi khu vực miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

4. Một số nhiệm vụ bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Ngày 08/01/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Nhiệm vụ của Chương trình: Điều tra, đánh giá tình trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; mở rộng và nâng cao hiệu quả biện pháp bảo tồn tại chỗ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; thực hiện bảo

tồn chuyên chở đối với loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực tới loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Giải pháp thực hiện Chương trình: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tăng cường năng lực về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

5. Thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc

Kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc được ban hành bởi Quyết định số 27/QĐ-TTg, ngày 03/01/2025 nhằm giúp các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xác định rõ trách nhiệm thực hiện các Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc (Ủy ban); tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm thực hiện quyền trẻ em một cách đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

6. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035 được phê duyệt bởi Quyết định số 1717/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024 nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh nhằm nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ của học sinh trước nguy cơ bị đuối nước; bảo đảm điều kiện và tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho học sinh để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi và biết kỹ năng phòng, chống đuối nước, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bị đuối nước.

7. Thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định số 28/QĐ-TTg, ngày 05/01/2025 nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 891/QĐ-TTg, ngày 22/8/2024 bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chính sách, giải pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, đảm bảo với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Một số nét nổi bật về tình hình khu vực, thế giới trong tháng 01 và 02/2025

Tháng 01 và 02/2025, tình hình thế giới và khu vực xuất hiện một số diễn biến mới, đáng chú ý, tác động đến bối cảnh toàn cầu và quan hệ quốc tế. Trong đó nổi bật là sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn; dấu hiệu hòa dịu tại một số điểm nóng và kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan song phức tạp.

Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/01/2025, Chính phủ Mỹ ban hành một loạt chính sách mới về đối nội và đối ngoại. Trong đó, đáng chú ý là việc áp thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc; rút khỏi Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu, Tổ chức Y tế thế giới, tạm dừng viện trợ nước ngoài, áp đặt trừng phạt đối với ICC. Nhằm ứng phó với các điều chỉnh chính sách của Mỹ, các quốc gia cũng đã tăng cường điều chỉnh chính sách. Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với các nước châu Phi khi Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã có chuyến thăm một số nước ở khu vực này; ra mắt Trung tâm nghiên cứu Cộng đồng chung vận mệnh tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế cạnh tranh chiến lược và duy trì tiếp xúc cấp cao, hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có chung lợi ích.

Nga và Mỹ đã có những bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm bế tắc. Các phái đoàn từ Moscow và Washington đã họp tại Riyadh, Ả Rập Xê út vào ngày 18/2 để thảo luận về việc khôi phục quan hệ ngoại giao, các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Ukraine và hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, phía Nga đã nhắc lại lập trường của mình

với phía Mỹ về cuộc xung đột Ukraine, chủ yếu đề cập đến thực tế rằng việc Kiev gia nhập NATO sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Moscow.

Tại châu Á, tình hình chính trị tại Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cơ quan Điều tra Chống tham nhũng đối với quan chức cấp cao thi hành lệnh bắt giữ. Nhiều quan chức cấp cao của nước này cũng đệ đơn từ chức. Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ xung quanh vấn đề thử tên lửa của Triều Tiên.

Khu vực Trung Đông có diễn biến mang tính bước ngoặt khi Israel và lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 15/01/2025. Ngày 09/02/2025, quân đội Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi hành lang Netzarim trên một tuyến đường cao tốc quan trọng ở vùng lãnh thổ này theo thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục giằng co trên thực địa nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong đàm phán. Quyết định đóng băng chi tiêu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong 90 ngày từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra những tác động sâu rộng tại Ukraine.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2025 được dự báo khả quan hơn so với năm 2024. Liên hợp quốc dự báo tăng trưởng ở mức 2.8%, tuy nhiên cho rằng, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với rủi ro từ căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị, nợ công tăng cao và áp lực về nhân khẩu học. Xu hướng bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng khi nhiều quốc gia chuẩn bị nhiều biện pháp để ứng phó với khả năng bị áp thuế từ Mỹ. Các quốc gia đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, trong đó nổi bật là trí tuệ nhân tạo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA THỊ XÃ TRONG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02/2025

1. Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ thị xã năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, triển khai công tác thi đua trong Đảng và ký kết thi đua năm 2025. Các kết quả nổi bật:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, được thực hiện, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định; công tác quản lý tài sản công được chú trọng. Tích cực rà soát phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt. Thu ngân sách đạt kết quả cao; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng và trật tự đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

- Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học được duy trì. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tập trung xây dựng phường đô thị văn minh và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

- Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Đề án 06 có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện chủ đề năm 2024 của Tỉnh ủy “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng được tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; kịp thời kiện toàn các chi, đảng ủy cơ sở đảm bảo theo quy định; công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tập trung lãnh đạo, thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng; công tác thi đua trong đảng, nhiều tổ chức đảng cơ sở đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt thành tích nổi bật, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên đã đi vào thực chất, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

- Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cấp trên để tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu được giao đạt kết quả tích cực; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư; thực hiện hoàn thành công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đảm bảo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người dân thị xã La Gi chung tay bảo vệ môi trường”; thường xuyên quan tâm,

chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã vượt chỉ tiêu tình, thị xã giao.

2. Hợp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị xã La Gi để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; hiện nay có 10 hộ đủ điều kiện pháp lý về đất ở để hỗ trợ xây dựng mới nhà ở theo quy định với tổng kinh phí thực hiện là 620 triệu đồng.

3. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã đã quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 205 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 22 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 24 tập thể; tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước thị xã La Gi năm 2024.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025 và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã La Gi (05/9/2005 – 05/9/2025), các chuỗi hoạt động nhân dịp nhất là các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

5. Ngày 15/01/2025, tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi đã tổ chức lễ tiếp nhận 138 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2025. Ngày 13/02/2025, thị xã La Gi trang trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025, tổ chức đưa 196 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, Công an năm 2025.

6. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ 2025, Thị ủy La Gi đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; gia đình chính sách... để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm. Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 18.000 lượt đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... với tổng số tiền gần 09 tỷ đồng; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao với hình thức phong phú, đa dạng đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia hưởng ứng và cổ vũ tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

7. Ngày 12/02/2025, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; các quyết định về công tác cán bộ; quyết định kết thúc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã. Hội nghị đã công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trương Thị Thanh Hương - Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; Quyết định thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận đối với đồng chí Võ Minh Vương - Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; Quyết định kết thúc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã.

8. Ngày 21/02/2025, thị xã công bố Nghị quyết HĐND, Quyết định về công tác cán bộ sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, sau thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Ủy ban nhân dân thị xã gồm có 09 cơ quan chuyên môn, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; phòng Nội vụ; phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; phòng Nông nghiệp và Môi trường; phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Tư pháp, Thanh tra. Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã cũng đã ra Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng, Phó các phòng, ban theo thẩm quyền.

IV. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật

2. Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 10/01/2025 về việc liên thông điện tử dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

BAN TUYÊN VÀ DÂN VẬN GIÁO THỊ ỦY